



ข่าว

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมสหกรณ์
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๔๓ โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๗๓๗๗
E-mail cpd_chachoengsao@cpd.go.th www.cpd.go.th

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติฯ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งแจ้งว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ เชิญชวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลนี้ ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดประชุมชี้แจงโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 โดยมีกิจกรรมเชิญชวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้แก่ 1.การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 2.ออมทรัพย์ออมความดี 3.ลดดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกสถาบันเกษตรกร 4.เชิดชูเกียรติปราชญ์สหกรณ์ 5. ส่งเสริมเด็กบันทึกความดี 6.ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทด้วยความดีและการให้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1-4 จำนวน 35 แห่ง ส่วนการส่งเสริมเด็กบันทึกความดีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกิจกรรมที่ 6 ได้มีการกำหนดกิจกรรมในการร่วมบริจาคโลหิตและการเลี้ยงอาหารแก่เด็กพิการทางสมอง

นายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเชิญชวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว ยังได้เชิญชวนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง ได้แก่ ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสนองความต้องการของสมาชิก ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมสหกรณ์ในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาบริการสมาชิก ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์มีเงินทุนในการบริหารงานเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจและเน้นให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกจากจะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลแล้วยังส่งผลถึงความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอีกด้วย.